

## ผลการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ในปี พ.ศ. 2558

นำเสนอเมื่อ : 28 ธ.ค. 2558

### สถานี ก.ค.ศ.

ผลการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ในปี พ.ศ. 2558

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบสถาปนาสำนักงาน ก.ค.ศ. ครบ 11 ปี สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดกิจกรรมทำบุญ ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และจัดกิจกรรมภายในสำนักงาน ก.ค.ศ. โดยการรับประทานอาหารร่วมกัน ในขณะเดียวกันในแต่ละปีสำนักงาน ก.ค.ศ. จะได้สรุปผลการดำเนินงานมาให้ทุกท่านได้ทราบว่าเป็นรอบปีที่ผ่านมานี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ดำเนินงานในหน้าที่เจาหน้าที่ของ ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปอย่างไรบ้าง วันนี้จึงนำผลการดำเนินงานในประเด็นสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาเสนอ ดังนี้

1. การดำเนินการเกี่ยวกับคำขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.1 ตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว13/2556 ที่ส่วนราชการเสนอมารวม 1,574 ราย

1.2 ตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว17/2552 ได้มีการพิจารณาจำนวนทั้งสิ้น 229 ราย

2. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลโดยได้มีการจัดประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในสวนราชการ ซึ่งเป็นคณะที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ส่วนใหญ่ จำนวน 228 คณะ จำนวน 4 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค

3. การกำหนดกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารงานบุคคล จำนวน 18 หลักเกณฑ์ เช่น เกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา หลักเกณฑ์การย้ายครู หลักเกณฑ์การโอนพนักงานสวนทองถิ่นและข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักเกณฑ์การคัดเลือกศึกษานิเทศก์ หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน สำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ให้เป็นระดับชำนาญการพิเศษและระดับเชี่ยวชาญ หลักเกณฑ์การให้ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร ที่โอนหรือย้ายจากข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งเคยได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ได้รับ พ.ต.ก. เป็นต้น

ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นผลการดำเนินการที่สำคัญ ๆ ในปี พ.ศ. 2558 ที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ดำเนินการเพื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน และยังคงมีงานสำคัญ ๆ

ที่จะต้องดำเนินการในปี พ.ศ. 2559 อีกหลายเรื่อง เป็นเรื่องใดบ้างนั้น จะนำมาบอกกล่าวในสัปดาห์หน้า ที่สำคัญผมได้ประชุมกำชับ และเร่งรัดการทำงานของทุกภาคส่วนในสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้ถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อสนองตอบครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด สวัสดี

**พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์**

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ที่มา : [หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2558](#)